

บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับที่ 5/4 มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องได้แก่เรื่องเกี่ยวกับ I System ซึ่งนำปัญหาผู้ป่วยมาเสนอ 1 ราย ในบทวิจารณ์ผู้ป่วยของคุณสุณี สถาบันสวัสดิการ และคณะ และเสริมความรู้เรื่องของ I System ในบทบรรณาธิการ โดย แพทย์หญิง ศรีวิไล ตันประเสริฐ การตรวจหา antibody ในผู้ป่วยที่จะต้องรับโลหิตเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และจำเป็นในการจัดเตรียมโลหิตให้แก่ผู้ป่วย คุณจรรยา สายพิน และคณะ นำเสนอนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง “Comparative Study of Antibody Detection between Antibody Screening Tests and Crossmatching”

บทความพิเศษเรื่อง “การไปศึกษาดูงานบริการโลหิตที่ประเทศออสเตรเลีย” โดยคุณจรี ไวนิชกุล และคุณวรรณชาติ หลุยเจริญ จะเล่าประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาจากประเทศออสเตรีย เชื่อว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้กับงานประจำวันของบ้านเราได้

แพทย์หญิงสร้อยสวางค์ พิกุลสด ได้กรุณาส่งบทความที่น่าสนใจมาฝากผู้อ่าน 2 เรื่อง ในโอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเรื่องที่ท่านอ่านแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยมาสมทบกับเราได้



พิมล เชี่ยวศิลป์
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ปีที่ 5 ภายในฉบับมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง จันทรภา และคณะจากหน่วยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รายงานเกี่ยวกับผลการรักษาผู้ป่วย non-Hodgkin's lymphoma (NHL) ด้วย CHOP ในขนาดต่ำกว่าธรรมดา พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแรก ซึ่งบทบรรณาธิการภายในฉบับ ก็ได้กล่าวถึง State of the art ของการรักษาผู้ป่วย NHL นี้ เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทย และปัจจุบันมีความรู้ใหม่ๆหลายด้านที่ท่านผู้อ่านควรได้ทราบ สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับอีกเรื่องคือ การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของระดับโคเลสเตอรอลกับการแข็งตัวของเลือด รวมทั้งระดับไฟบริโนเจน และการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดในคนปกติ โดย นภาพร อัจฉราฤทธิ์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าระดับไฟบริโนเจนและการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีโคเลสเตอรอลสูง สูงกว่าผู้ป่วยที่มีระดับโคเลสเตอรอลปกติ ถึงแม้จะยังแสดงให้เห็นไม่ได้ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นเพราะขนาดประชากรที่ศึกษายังไม่มากเพียงพอ

นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีก 2 เรื่อง ซึ่งเป็นการบรรยายที่ได้แสดงไว้ในการประชุมสมาคมโลหิตวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 ที่ผ่านมา เรื่องแรกเป็นบทความพื้นฐานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV โดยอาจารย์ บุญสม ชัยมงคล ซึ่งเป็นที่ทราบว่าการติดเชื้อ HIV นั้นพบมากที่สุดทางภาคเหนือ ดังนั้น อาจารย์จึงเป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์อย่างสูงในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ในบทความนี้ อาจารย์ได้ทบทวนวรรณกรรมต่างๆไว้อย่าง

ละเอียด รวมทั้งแสดงรูปความผิดปกติต่างๆ ที่ตรวจพบได้ในผู้ป่วย เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงได้ประโยชน์อย่างมากจากบทความพื้นฐานนี้ อีกเรื่องเป็นบทวิจารณ์ผู้ป่วย โดยอาจารย์พงษ์จันทร์ หัตถิรัตน์ และอาจารย์ปัญญา กุลพงษ์ บทวิจารณ์ผู้ป่วยนี้ ได้ขาดหายไปนานจากวารสาร จึงได้เริ่มมีอีกครั้งในฉบับนี้ รวมทั้งในฉบับหน้าสำหรับบทความนี้ได้ถอดจากเทปซึ่งบันทึกไว้จากการประชุมวิชาการ ผู้ที่ไม่ได้ร่วมประชุม ก็จะได้มีโอกาสทราบถึงแนวทางการวินิจฉัยโรค และความคิดของอาจารย์เกี่ยวกับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยเด็กหญิงที่มีปัญหา Fever of unknown origin จากสาเหตุที่น่าสนใจมาก

ปรีศนียประจำฉบับในเล่มนี้ เป็นโรคซึ่งพบได้น้อยในคนไทย แต่เป็นโรคซึ่งวินิจฉัยได้จากการตรวจเสมียร์เลือด และไขกระดูก จึงเห็นสมควรที่จะนำมาตีพิมพ์ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับแพทย์ในเวชปฏิบัติ โดยทั่วไป

ท้ายสุดนี้ อยากจะขอเรียนให้ทราบเพื่อท่านสมาชิกจะได้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ว่า การประชุมกลางปีของสมาคมโลหิตวิทยาปีนี้ (22-23 สิงหาคม) จะมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ 10 ท่าน มาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางโลหิตวิทยา เนื่องจากวิทยากรเหล่านี้จะมาแวะที่ประเทศไทยก่อนที่จะไปร่วมประชุม International Society of Hematology ครั้งที่ 26 ที่สิงคโปร์ โดยเนื้อหาการบรรยายจะเหมือนในงานประชุมใหญ่ที่สิงคโปร์ จึงอยากให้เราได้เข้าร่วมลงทะเลเบียนและเข้าฟังการบรรยายดังกล่าวให้มากๆ สำหรับสถานที่และวันเวลาการประชุมที่แน่นอน ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบในเร็วๆ นี้



ชานินทร์ อินทรกำธรชัย
บรรณาธิการ